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ओबीस�वर अ�ाय होणार नाही असाच तोडगा : देव�� फडणवीस

मनोज जरांगे पाटील यां�ा आंदोलनात अ�तशय चांगला माग� �नघाला आ�ण आंदोलनाची सांगता झाली याचा मला आनंद आह.े मनोज
जरांगे यांचे मी अ�भनंदन करतो आ�ण �ांनी हा माग� �ीकारला, यासाठी आभार मानतो. काय�ाचा आ�ण सं�वधाना�ा क�ेतच
आर�णाचा �� सोडवावा लागेल, ह ेआ�ी �ारंभीपासून सांगत होतो, असे ��तपादन उपमु�मं�ी देव�� फडणवीस यांनी आज नागपुरात
केले.

या आंदोलना�ा सांगते�ा अनुषंगाने प�कारांनी ��त��या �वचारली असता ते बोलत होते. ते �णाले क�, या आंदोलनाबाबत मु�मं�ी
आ�ण सरकार सकारा�कच होते. या न�ा प�तीमुळे मराठा समाजाचा एक मोठा �� सुटणार आह.े ओबीसी बांधवां�ा मनात जी भीती
होती, तसा कुठलाही अ�ाय यामुळे होणार नाही. ओबीस�वर अ�ाय होईल, असा �नण�य रा� सरकारने घेतला नाही, ह ेमी भुजबळ यांना
�� क� इ��तो. �ां�ा न�दी नाहीत �क� वा पुरावे नाहीत, �ांना �माणप� दे�ाचा हा �वषय न�ता. पण, �ां�ा न�दी आहते आ�ण
कायदेशीर अ�धकार असताना �माणप� �मळ�ात अडचणी येत हो�ा, �ांना ते �मळ�ाचा माग� यातून मोकळा केला आह.े �ाची प�त
सोपी केली आह.े रा�ातील सग�ा समाजाला �ाय �मळवून दे�ात आला आह.े

ओबीस�वर अ�ाय होऊ देणार नाही, ही आमची प�ह�ा �दवसापासून भू�मका होती. मराठा आर�णाबाबत सव��ण सु�च राहील.
दर�ान�ा काळात �ुरे�ट� या�चका सु�ा लागली आह.े �ातच यश �मळावे, हा आमचा �य� आह.े पण, �ात यश �मळाले नाही, तर
सव��ण कामी येणारच आह.े सु�ीम कोटा�ने काढले�ा �ुटी दरू कर�ाचा �य� केला जातो आह.े अंतरवाली सराटी �क� वा अ� �ठकाणचे
मराठा आंदोलकां�व�� गु� ेआ�ी मागे घेतले आहते. पण, �ांनी घरे जाळली, सरकारी मालम�ेचे नुकसान केले, असे गु� ेमागे घे�ाची
कुणाचीही मागणी नाही आ�ण �ावर �नण�य घेतलेला नाही. कारण, अशा गु��ांबाबत �ायालयाचे �नद�श आहते, असेही देव�� फडणवीस
यांनी सां�गतले.


